

# Rộn ràng ngày hội chủ nhật đỏ



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh chúc mừng đơn vị đang cai tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ.

Khởi đầu phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2023, sáng ngày 4/1, ngày hội chủ nhật đỏ lần thứ XV được tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tới dự.



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng ngày từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; tình nguyện viên chủ nhật đỏ các huyện, thành phố và đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang đã có mặt tại Trường Đại học Thái Bình để tham gia HMTN. Đến với ngày hội, mỗi người đều mang trong mình tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn chia sẻ giọt máu hồng góp phần cứu sống những người bệnh cần máu. Em Đinh Thị Tố Uyên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Hiến máu là hành động không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn có lợi cho sức khỏe của bản thân. Đây là lần thứ 3 em tham gia hiến máu tại ngày hội chủ nhật đỏ. Em thấy đây là sự kiện rất có ý nghĩa và em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi còn đủ sức khỏe.

Năm 2023 là năm thứ tư Trường Đại học Thái Bình vinh dự được chọn là nơi đăng cai tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ. Anh Đặng Văn Linh, Bí thư Đoàn trường cho biết: Để ngày hội chủ nhật đỏ được diễn ra an toàn, ý nghĩa, ngoài việc tuyên truyền về ngày hội tới đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, chúng tôi còn bố trí khu vực đăng ký, khám sàng lọc, lấy máu và nghỉ ngơi hợp lý cho những người tham gia hiến máu. Ngày hội chủ nhật đỏ vừa là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của mình với cộng đồng, vừa là dịp để các bạn được trải nghiệm, hiểu được ý nghĩa của hoạt động HMTN.

Ngày hội chủ nhật đỏ là sự kiện do Bảo Tồn phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động HMTN, đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố

tổ chức từ năm 2009 nhằm vận động các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân dị tật Nguyễn Văn. 15 năm qua, với sự phát triển không ngừng về quy mô, số lượng đã thể hiện rõ sức sống, ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa của ngày hội chủ nhật đỏ. Năm 2023 là năm thứ 11, Thái Bình tiếp tục vinh dự là 1 trong 40 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức hưởng ứng sự kiện chủ nhật đỏ với 2 điểm trường: Đại học Thái Bình và Đại học Y Dược Thái Bình, trong đó Trường Đại học Thái Bình được chọn là nơi đăng cai tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ năm 2023.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Nhằm tác động phát triển và lan tỏa hơn nữa ý nghĩa của sự kiện chủ nhật đỏ nói riêng, phong trào HMTN nói chung, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HMTN bằng nhiều hình thức. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động và mỗi

người dân để việc hiến máu trở thành phong trào trường xuyên, hiệu quả. Phát triển, nhân rộng các mô hình làm tốt, làm hay như: thành lập các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, tích cực vận động các cơ quan hiến máu, gia đình hiến máu... Phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới tình nguyện viên chủ nhật đỏ trong cộng đồng, đặc biệt là việc nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền của tình nguyện viên về HMTN. Phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt việc tiếp nhận máu, điều trị người hiến máu, bảo đảm an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tấm gương trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu. Nhân dịp hưởng ứng sự kiện chủ nhật đỏ năm 2023, tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, sự kiện nhân đạo nói chung, HMTN nói riêng tiếp tục phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi", ngày hội chủ nhật đỏ tại Trường Đại học Thái Bình đã thu hút 135 đơn vị máu an toàn. Theo kế hoạch, HMTN nói chung sẽ tiếp tục phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh.

THU HOÀI

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch và công văn chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn triển khai thực hiện. Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên. Theo đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh thành lập các tổ công tác, chuẩn bị hạ tầng đáp ứng việc xây dựng dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành, phục vụ chuyển đổi số và các nhiệm vụ của Đề án 06, đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu, tích cực tham gia.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Với sự quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip, đạt 99%. Đối với một số trường hợp không thể thu nhận như đi nước ngoài, người chấp hành án phạt tù, thực hiện nghĩa vụ quân sự... lực lượng công an cơ sở đã khẩn trương tiến hành rà soát, phân loại, bảo đảm những người đủ điều kiện đều được thu nhận hồ sơ.

Với nhiệm vụ bảo đảm cho toàn bộ công dân trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn có tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh đã hoàn thành việc thu nhận trên 1,6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, lực lượng công an đã thực hiện nhiều biện pháp, cách làm phù hợp với từng địa phương; tuyên truyền quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị để người dân hiểu đúng, hiểu rõ và đồng tình ủng hộ.

Thông qua hoạt động của lực lượng công an cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm đi từng nhà, gặp từng người, hướng dẫn công dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đã từng bước thay đổi thói quen của công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần xung kích "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tích cực bám địa bàn, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương thực hiện đợt "Cao điểm 90 ngày, đêm". Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 30 buổi tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và cài đặt, hướng dẫn sử dụng tài khoản ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an cho trên 6.000 cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc đồng bộ

# Ghi nhận kết quả thực hiện Luật Cư trú năm 2020

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng; thay vào đó là sử dụng phương thức điện tử để quản lý thông tin cư trú của người dân. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thường trú, tạm trú trong tình hình mới...

của cả hệ thống chính trị, đến cuối tháng 12/2022, tỉnh Thái Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, hoàn thành sớm nhiều hạng mục như: thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Theo báo cáo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thái Bình, tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình và công phần là 1.561 thủ tục; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến kết nối đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 64%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 61,8%; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 51,6%. Song song với đó, hạ tầng về đường truyền, máy tính, máy in, nguồn nhân lực triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực của lực lượng công an cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 23/25 dịch vụ công thiết yếu; những kết quả bước đầu tích cực đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, trong đó nhu cầu của người dân tập trung vào nhóm 11 dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân, 4 dịch vụ công của ngành tư pháp và 2 dịch vụ công của ngành điện lực.

Hơn 250.000 hồ sơ định danh điện tử được thu nhận, làm sạch dữ liệu dân cư theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", các đơn vị chức năng đã thực hiện số hóa hồ sơ cư trú, dữ liệu hộ tịch, dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, cấp tài khoản an sinh xã hội cho công dân... Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhà nước đồng tình địa bàn tỉnh đã hoàn thành "3 có": có thể căn cước công dân gắn chip, có tài khoản định danh điện tử, có tài khoản dịch vụ công quốc gia, đạt 100% kế hoạch...

Người dân sử dụng các dịch vụ công dân gắn chip là một loại giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi làm các thủ tục hành chính. Bởi thế, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không

**TỪ NGÀY 1/1/2023**  
**4 LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ CHỨNG MINH CƯ TRÚ**

Thẻ căn cước công dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Chứng minh nhân dân.

**4 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN**

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư/Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID, Thiết bị đầu đọc (đọc mã QR/Chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip) đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên căn cước công dân gắn chip. Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Khi số hộ khẩu giấy không còn, người dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú do công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... cung cấp để thay thế trong các trường hợp cần xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú. Trên giấy này sẽ có thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Sau đó, người dân có thể sử dụng thông tin trong giấy xác nhận thông tin về cư trú để truy cập vào ứng dụng của Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính.

tạm vắng... Với mức độ 2, tài khoản định danh có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Ngoài những tiện ích ở mức độ 1, ở đây người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp, gồm các loại giấy tờ: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...). Đặc biệt, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương căn cước công dân gắn chip. Khi đã có tài khoản định danh điện tử, người dân có thể xuất trình thông tin định danh thông qua ứng dụng VNeID để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự...

Bám sát lộ trình, hoàn thành Đề án 06 định tiến độ đã minh chứng cho quyết tâm, trách nhiệm cùng nỗ lực của Thái Bình trong việc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới xây dựng Chính phủ số hiện đại, văn minh.

BINH VĂN (Công an tỉnh)

# Giữ ấm cho người bệnh khi thời tiết lạnh sâu

Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, đột quỵ, xương khớp tăng, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, trẻ em. Cùng với bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở y tế đã chú trọng việc giữ ấm cho người bệnh.

Bị đau đầu, có dấu hiệu rối loạn tiền đình, bà Vũ Thị Nhung, xã Minh Tân (Kiến Xương) phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Vào viện điều trị được dịp thời tiết xuống thấp song bà Nhung và các bệnh nhân khác không cảm thấy lạnh bởi bệnh viện đã bố trí chu đáo chăn đệm, phòng ở kín gió. Bên cạnh đó, bà Nhung còn được các bác sĩ nhắc nhở về việc giữ ấm bởi cơ thể đã vốn yếu. Bà Nhung chia sẻ: Tôi điều trị ở bệnh viện nhiều ngày và

đến nay đã có sự chuyển biến. Các bác sĩ luôn nhắc chúng tôi về việc phòng lạnh để bảo đảm sức khỏe trong thời tiết lạnh. Cửa ra vào đóng kín, bảo đảm độ ẩm nên chúng tôi rất thoải mái.

Bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương chia sẻ: Mỗi ngày, Khoa tiếp nhận rất đông bệnh nhân điều trị, trong đó chủ yếu là người cao tuổi. Thời tiết dịp này rất lạnh nên để giữ ấm cho bệnh nhân, bệnh viện rất sát sao. Ở các khoa phòng của bệnh chúng tôi cũng đều tư vấn cho người bệnh giữ ấm để bảo đảm sức khỏe. Ngoài các buổi điều trị, tại các phòng siêu âm, xét nghiệm, các phòng khám đã được Bệnh

viện Đa khoa Kiến Xương xử lý kín gió, tránh gió lùa. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng chú trọng bảo đảm dinh dưỡng trong mỗi suất ăn; chuẩn bị đủ cơ sở thuốc, giường bệnh, các phương tiện cấp cứu, xử lý kịp thời các bệnh thường gặp trong mùa lạnh như: đột quỵ, huyết áp, tim mạch...

Tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã chỉ đạo các khoa, phòng phải bảo đảm việc phòng, chống rét cho bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh; bố trí đèn sưởi, điều hòa, chăn, đệm nên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất yên tâm. Bà Nguyễn Thị Hương, xã Quang Bình (Kiến Xương) chia sẻ: Con tôi sinh ở Bệnh viện đã được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, hướng dẫn cháu giữ ấm cho bé không để quá nóng hay quá lạnh. Khi về nhà, chúng tôi

sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn các bác sĩ đã dặn.

Bác sĩ Trần Thị Thắm, Phó Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ: Khi thời tiết lạnh, vào ban đêm nhiệt độ càng lạnh hơn. Vì thế, chúng ta phải bảo đảm phòng kín, tránh gió lùa, để quạt sưởi, tuyệt đối không đốt than sưởi để gây ngạt khí CO<sub>2</sub>. Bên cạnh đó, cần vệ sinh cá nhân cho trẻ. Việc hạn chế tắm cho bé sơ sinh mùa lạnh là quan niệm sai lầm vì khi em bé mới sinh cơ thể còn nhiều chất gây. Trong một tuần đầu em bé mới sinh ngày nào cũng phải tắm với các bệnh thường gặp trong mùa lạnh như: đột quỵ, huyết áp, tim mạch... Tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã chỉ đạo các khoa, phòng phải bảo đảm việc phòng, chống rét cho bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh; bố trí đèn sưởi, điều hòa, chăn, đệm nên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất yên tâm. Bà Nguyễn Thị Hương, xã Quang Bình (Kiến Xương) chia sẻ: Con tôi sinh ở Bệnh viện đã được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, hướng dẫn cháu giữ ấm cho bé không để quá nóng hay quá lạnh. Khi về nhà, chúng tôi

đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị.

Nhiệt độ giảm sâu, nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, hô hấp, tim mạch, xương khớp là rất lớn. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân phải giữ ấm cơ thể, có chế độ dinh dưỡng, vận động

hợp lý, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Với người cao tuổi, có bệnh lý nền, sức đề kháng kém cần hạn chế ra ngoài khi nền nhiệt hạ sâu, mưa lạnh. Trong trường hợp phải đi đến những nơi đông người thì cần đeo khẩu trang phòng các

bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: Covid-19, cúm... tránh để nhiễm bệnh, lây lan dịch, làm tăng nguy cơ dịch chống dịch trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia.

HOÀNG LÃNH



Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương được bố trí đệm, chăn ấm, ở phòng kín gió.